



สัปดาห์สสาร

วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง 70110 โทร. 0-3221-1188 โทรสาร 0-3234-1094

ปีนักบุญเปาโล



28 มิถุนายน 2008 - 29 มิถุนายน 2009



“ความรักให้อภัยทุกอย่าง
เชื่อทุกอย่าง หวังทุกอย่าง
อดทนทุกอย่าง
ความรักไม่มีสิ้นสุด”
(1 คร 13:7-8ก)

2009

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2009 ปีที่ 43 ฉบับที่ 2388

สมโภชนักบุญทั้งหลาย ปี B

พระวาจา (มธ 5:1-12ก)

เวลานั้น พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชน
มากมาย จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา เมื่อประทับแล้ว บรรดาศิษย์เข้ามา
ห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า

“ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็น
ของเขา

ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการ
ปลอบโยน

ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดิน
เป็นมรดก

ผู้วิหิงหาความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะ
อิ่ม

ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา

ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า

คุณเจี๋ยว - คุณเผ่องศรี จิรวัดมหาพันธ์
สร้าง โฆทนาคุณพระเยซูเจ้า แม่พระ นักบุญโยเซฟ

ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะ ได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า
 ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
 ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่าง ๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด
 เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่ยิ่งนัก เขาได้เบียดเบียนบรรดาประกาศที่อยู่ก่อนท่านดังนี้
 ด้วยเช่นเดียวกัน"



หัวข้อ	ประชากรของพระเจ้าได้รับความรอดพ้นในพระคริสตเจ้า
ธรรมล้ำลึก	พระคริสตเจ้าประทานความศักดิ์สิทธิ์ให้แก่เราในบังสุกุลของพระองค์
ท่าที	การสรรเสริญและการขอบพระคุณ
การดำเนินชีวิต	เราจะสำนึกถึงความเป็นพี่น้องกัน และความเป็นหนึ่งเดียวกันในพระคริสตเจ้า

บทอ่านที่หนึ่ง : - วว 7:2-4, 9-14

ผู้ที่ติดตามพระคริสตเจ้าได้รับชัยชนะ และส่งเสียงร้องยินดีเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าในสวรรค์
 เขามีจำนวนมากมายเหลือคณานับ จากทุกชาติทุกเผ่าทุกประเทศและทุกภาษา

บทอ่านที่สอง : - 1 ยน 3:1-3

ความรักของพระเจ้ายิ่งใหญ่ พระองค์ทรงทำให้เราเป็นบุตรของพระองค์ ถ้าเราชำระใจของเรา
 ให้บริสุทธิ์ เราก็จะมีส่วนในชีวิตของพระองค์ในสวรรค์

พระวรสาร : - มธ 5:1-12

ในการเลียนแบบชีวิตศักดิ์สิทธิ์ของบรรดานักบุญ เราสามารถพบคุณค่ามากมายในชีวิต เราจะมี
 ความชื่นชมยินดี มีความสุขแท้จริง และได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่ในสวรรค์

ประสานงานพิธีกรรม วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2009

พิธีขอบพระคุณ	ประธาน	พิธีกร	ผู้อ่าน 2551 น	เก็บจุทาน	พิธีของถวาย
07.00 น.	พ่อสุพจน์	คามิกเสียน	คุณวิระชัย - คุณอรพรรณ	คุณชวลิต	คุณมาลี
09.00 น.	พ่อเจ้าวัล	คุณกรนุช	คุณพรทิพย์ - คุณจิรวรรณ	คุณวีระพร	คุณชวงฤทธิ์
19.00 น.	พ่อหนอง	ธิดาแม่พระ	คุณพรเสริม - คุณอุบลพร	คุณนักร้อง	คุณอุบลทิพย์

- - จากพระวาจาชีวิต - -



ในภาษาฮีบรูและอารามิก คำว่าที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นคำอุทาน มีความหมายทำนอง "โอ้... ช่างสุขจริงหนอ!" หรือ "แหม... สุขจัง!" ดังนั้น ความสุขทั้ง 8 ประการจึงเป็นคำอุทาน และมีหมายความว่า ความสุขนี้เกิดขึ้นขณะนั้นและเวลานี้ จริงอยู่ ความสุขที่สมบูรณ์จะเกิดขึ้นเมื่อเราได้พบพระเจ้าแบบหน้าต่อหน้า แต่ความสุขทั้ง 8 ประการนี้ เราสามารถลิ้มรสได้แล้ว ตั้งแต่เวลานี้และบนโลกนี้

คำ "สุข" ตรงกับภาษากรีกว่า "*makarios (มาคาริโอส)*" ซึ่งเป็นคำพิเศษที่ชาวกรีกใช้สำหรับบรรยายคุณลักษณะของพระเจ้าหรือของบรรดาเทพเจ้าโดยเฉพาะ ความสุขที่พระเยซูเจ้าพูดถึงจึงเป็น "ความสุขแบบพระเจ้า" เป็นความสุขที่ครบสมบูรณ์ในตัวเอง ไม่มีใครจะต้องหรือแย่งชิงไปได้ ไม่ขึ้นกับโอกาสหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ซึ่งต่างจากความสุขที่โลกหมยบีบยั้นให้ เพราะคำ *happiness* (ความสุข) มาจากราก *hap* ซึ่งหมายถึง "โอกาส, โชค" ความสุขตามประสามนุษย์อาจเพิ่มขึ้นหรือหมดไปได้หากโชคเปลี่ยน สุขภาพเปลี่ยน อากาศเปลี่ยน แขนเปลี่ยน หรือปัจจัยอื่นๆ เปลี่ยน แต่ความสุขแบบคริสตชนเป็นความสุขแท้จริงที่ "ไม่มีใครนำไปจากท่านได้" (ยน 16:22)

มีคริสตชนในสมัยแรกจำนวนมาก ที่ได้ยื่นหยัดอยู่เคียงข้างพระเยซูเจ้าอย่างน่าชื่นชม จนชีวิตของพวกเขาแทบไม่มีอะไรเหลือ แม้เขาจะสูญเสียอาชีพและภาระงาน แต่ไม่เคยลังเลที่จะเลือกเอาพระเยซูเจ้ามากกว่าความอยู่รอดของธุรกิจ คริสตชนจำนวนมากยังได้พลีชีวิตเพื่อเป็นพยานยืนยันถึงพระเยซูเจ้า บางคนถูกโยนให้สิงโตกิน บางคนถูกเผาไฟทั้งเป็น บางคนถูกห่อด้วยผ้าเดินที่ชุบน้ำมัน แล้วจุดเป็นคบไฟในสวนของกษัตริย์ในโร บางคนถูกเย็บติดกับหนังสือวิมลจรรยา แล้วปล่อยให้สุนัขล่าเนื้อไล่ล่าจนตาย บางคนถูกคีมบีบ ถูกรมควัน ฯลฯ

สาเหตุของการถูกเบียดเบียนอาจแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นใหญ่ๆ ดังนี้

1. การใส่ร้าย

จากคำที่ว่า "นี่คือกายของเรา นี่คือโลหิตของเรา..." เขาถูกใส่ร้ายว่าฆ่าเด็กและกินเนื้อเด็ก คริสตชนนั้นความรักและมีพิธีแสดงความเป็นมิตรต่อกัน จึงถูกใส่ร้ายว่าประพฤติผิดศีลธรรม เขาโดนข้อหาเป็นนักวางเพลิง เพราะชอบพูดถึงไฟล้างโลกอยู่บ่อยๆ เขาถูกกล่าวหาว่าทำให้ครอบครัวแตกแยก

2. การเมือง

เนื่องจากอาณาจักรโรมันมีขนาดใหญ่มาก เพื่อให้พลเมืองเป็นหนึ่งเดียวกัน เขาจึงถูกบังคับให้ถวายกำยานแด่ "เทพเจ้าซีซาร์" อย่างน้อยปีละครั้ง เมื่อได้หนังสือรับรองว่าได้ถวายกำยานแล้ว เขาจึงสามารถนมัสการพระเจ้าที่เขานับถือได้ อาชญากรรมอันใหญ่หลวงของคริสตชนจึงอยู่ที่การเคารพนับถือพระเยซูเจ้าฝ่ายที่ไม่นับถือจักรพรรดิซีซาร์

ทุกวันนี้ โอกาสที่จะ “พลีชีวิต” เพื่อยืนยันความเชื่อในพระเยซูเจ้าคงไม่เกิดขึ้นง่ายหรือบ่อยนัก กระนั้นก็ตาม พระองค์ยังต้องการให้เราเป็นพยานยืนยันถึงพระองค์ด้วยการ “ดำเนินชีวิต” ไม่ว่าจะด้วยการรักเพื่อนมนุษย์ การให้อภัยเพื่อนมนุษย์ หรือการซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย แม้จะถูกคนอื่นหัวเราะเยาะหรือดูถูกเหยียดหยามว่าโง่เขลาเพียงใดก็ตาม **แม้เราจะไม่มีโอกาส “พลีชีวิต” เพื่อพระองค์ แต่เราสามารถ “ดำเนินชีวิต” เพื่อเป็นพยานถึงพระองค์ได้เสมอ**



- - ข้อตั้งใจ - -

1. ข้าพเจ้าจะเป็นพยานถึงพระคริสตเจ้าด้วยการดำเนินชีวิตที่ดี
2. ข้าพเจ้าจะให้อภัยเพื่อนพี่น้องและช่วยเหลือเขาด้วยความยินดี
3. ข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตในความสุขแท้และสำนึกในความรักของพระเจ้าเสมอ



ตามรอยผู้ศักดิ์สิทธิ์



ราว 60 ปีหลังจากการบังเกิดของพระเยซูเจ้า กรุงโรมได้เกิดไฟไหม้ เพลิงไหม้ลุกลามอยู่นานกว่าสัปดาห์ มีเสียงซุบซิบกันว่าแท้จริงจักรพรรดิเซโรเองนั้นแหละที่เป็นผู้สั่งเผาเมืองเก่าเพื่อพระองค์จะได้สร้างเมืองขึ้นใหม่

แต่โรพยายามที่จะขจัดข่าวลือให้หมดไป แต่ก็ไม่อาจทำได้สำเร็จ จึงออกอุบายโยนความผิดให้พระอัครทูต พระองค์ได้ความบรรดาคริสตชนว่าเป็นผู้เผากรุงโรม การเบียดเบียนศาสนาจึงเริ่มขึ้นซึ่งกินเวลานานเกือบ 300 ปี บรรดาคริสตชนถูกฆ่าอย่างทารุณ พวกเขาถูกนำออกมาให้สัตว์ป่าดุร้ายกัดกิน บางคนถูกตรึงกางเขนและถูกเผาให้ลุกไหม้ในตอนกลางคืนประดุจตะเกียงส่องสว่าง

เพื่อที่จะเอาชีวิตรอดและยังคงปฏิบัติศาสนกิจได้ บรรดาคริสตชนจึงขุดอุโมงค์ใต้ดินและลงไปซ่อนตัวอยู่ใหนั้น อุโมงค์ใต้ดินนี้ถูกออกแบบอย่างพิเศษให้มีความยาวและแคบแค่ยวบสลับซับซ้อนเพื่อที่จะลวงพวกทหารโรมันไม่ให้จับพวกเขาได้

ปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวต่างให้ความสนใจอย่างมากในการลงไปเยี่ยมชมอุโมงค์นี้ที่ได้รับขนานนามว่า “กatakอม” อุโมงค์ใต้ดินนี้ยังใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ อังฆาปายูสมีคร์เป็นคริสตชน และทำพิธีปลงศพด้วย

นักบุญเยโรมได้เคยเล่าในงานเขียนของท่านว่าสมัยเป็นเด็กท่านกับเพื่อนๆ ยังได้เคยลงไปเที่ยวเล่นในกาดตากอมแห่งนี้ด้วย ...มีเรื่องเล่าว่า หลายศตวรรษหลังจากยุคของเยโรม มีเด็กชายชาวโรมมีงานอะไรบางอย่างไปเที่ยวเล่นด้วยความอยากรู้อยากเห็นในกาดตากอมแห่งนี้ หลังจากได้ลัดเลาะไปตามทางอันคดเคี้ยวอยู่นานพอสมควร ไฟฉายเพียงอันเดียวของพวกเขาก็ดับแสงลง พวกเขาติดอยู่ในอุโมงค์ที่มีสทิงและไม่รู้ว่าจะหาทางออกจากกาดตากอมนั้นได้อย่างไร

แต่ในขณะที่พวกเขากำลังเดินคลำทางไปตามอุโมงค์เหมือนคนตาบอดนั่นเอง เด็กคนหนึ่งก็เกิดความรู้สึกจำทำนองเช่นนั้นได้สัมผัสกับพื้นหินที่ต่างจากหินอุโมงค์สายอื่น นั่นคือ พื้นเบบเส้นทางตามอุโมงค์สายนั้นเป็นพื้นหินที่เรียบเป็นมัน พวกเขาจึงเดินตามทางนั้นไปจนพบทางออกจากอุโมงค์ได้...

แท้จริงแล้ว เส้นทางที่นำให้เด็กกลุ่มนั้นพบกับทางออก ก็คือ เส้นทางที่บรรดาคริสตชนไปห่มสมัยที่ถูกเป็ลดบียนได้ใช้เป็นเส้นทางเดินมาก่อนจนทำให้พื้นหินเบบทางสายนั้นเรียบเป็นมัน ด้วยการเดินตามรอยเท้าของบรรดานักบุญผู้ศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นเอง พวกเด็กๆ จึงพบกับแสงสว่างและความรอดพ้น

บรรดาคริสตชนในยุคแรกเป็นบรรพบุรุษทางความเชื่อของเรา ถ้าหากไม่มีพวกท่าน ก็คงไม่มีพวกเราคริสตชนในปัจจุบัน พวกท่านยอมสละราคาอันแสนแพง นั่นคือ เพื่อยืนยันความเชื่อ พวกท่านต้องยอมแลกแม้ด้วยชีวิต

เราคงเคยมีประสบการณ์เหมือนกับเด็กกลุ่มหนึ่งที่ติดอยู่ในกาดตากอม ในเวลาที่เราประสบกับช่วงเวลาแห่งความสับสน เกิดความขัดแย้งในจิตใจ และไม่รู้จักดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไร ประหนึ่งกำลังเดินวนอยู่ในอุโมงค์แห่งความมืดมิด ช่วงเวลานั้นเอง เราคงต้องทำเหมือนกับเด็กกลุ่มนั้นนั่นคือ เดินตามรอยเท้าของบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยความเชื่อมั่น แล้วนั่นจะทำให้เราพบกับแสงสว่างและความรอดพ้น

เพราะบรรดานักบุญคือผู้ที่เดินติดตามพระคริสตเจ้าล่วงหน้าเราไปแล้ว และเราก็กำลังเดินติดตามพระคริสตเจ้าบนเส้นทางเดียวกันกับที่พวกท่านได้เดินด้วยเช่นกัน ชีวิตอันเต็มงามของนักบุญจึงเป็นแบบอย่างและกำลังใจให้กับเราได้อย่างดี นักบุญไม่ใช่ผู้วิเศษ หากแต่เป็นคนธรรมดาๆ อย่างเราท่านนี่แหละ แต่ด้วยความยึดมั่นในความเชื่อ พวกท่านจึงได้รับมงกุฎแห่งชัยชนะที่พระเจ้าประทานให้

ชีวิตของบุรุษาคีคุณแม่เทเรซาเป็นตัวอย่างให้กับเราได้เป็นอย่างดี มีคนบอกว่าการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ตามแบบที่ท่านเคยทำนั้นเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ แต่คุณแม่กลับบอกว่า แม้กิจการที่ท่านทำจะเป็นเสมือนเพียงหยดน้ำเล็กๆ ในมหาสมุทร แต่ถ้าท่านไม่ทำกิจการนั้น มหาสมุทรก็จะขาดหยดน้ำไปหนึ่งหยด

ดังนั้น จงอย่าท้อใจในการดำเนินชีวิตหรือในการทำกิจการดีงาม เราทุกคนเป็นนักบุญได้หากเรายึดมั่นในความเชื่อ เพราะพระเจ้าตรัสกับเราว่า “ท่านทั้งหลายยอมเป็นสุขเมื่อถูกดูหมิ่นข่มเหงและใส่ร้าย เพราะบำเพ็ญใจของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่” (มธ 5:11-12)

ประกาศ

สรุปข่าว

๔. สรุปค่ายคำสอน “กระแสเรียกและการภาวนา”

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 ถึงวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม ค.ศ. 2009 ทางวัดได้จัดสัมมนาเด็กคาทอลิกที่เรียนในชั้น ป.3 - ม.3 โดยมีเด็กเข้าร่วม 105 คน มีคุณพ่อเจ้าวัด คุณพ่อปลัด คุณพ่อณฑล ยอแซฟ ชิสเตอร์ริคา แม่พระองค์อุปถัมภ์ ชิสเตอร์พระแม่มาลี ครูคำสอน และเยาวชนเป็นผู้ช่วยจัดกิจกรรม และทำหน้าที่เป็นที่เลี้ยง ในบรรยากาศแห่งการเป็นพี่น้องที่ส่งเสริมความรักและความชื่นชมยินดี เพื่อให้เด็กๆ ได้รู้จักการอยู่ร่วมกันในหมู่เพื่อน เด็กๆ ได้รับความรู้ในด้านศาสนามากขึ้น เพราะภาคเช้าของทุกวันได้มีการสอนคำสอน วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม ทางวัดได้เชิญคณะนักบวชชาย-หญิง ได้แก่ คณะซาเลเซียน, คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์, คณะคามิลเลียนชาย-หญิง, คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ฯ, คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มาเรีย, คณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล และคณะสงฆ์สังฆมณฑลราชบุรี มาจัดสัมมนาเตรียม วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม มีการทดสอบสิ่งที่เด็กๆ ได้เรียนรู้ไป และเวลาว่างมีการแสดงของแต่ละกลุ่ม ค่ายคำสอน “กระแสเรียกและการภาวนา” ได้จบลงอย่างดีหลังพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม ค.ศ. 2009

ค่าใช้จ่ายค่ายคำสอน

รายรับ		รายจ่าย	
รับความช่วยเหลือเป็นเงินสด	35,100 บ.	ค่าอุปกรณ์+เอกสาร+รางวัล	11,484 บ.
ความช่วยเหลือในรูปของอาหาร	14,850 บ.	ค่าอาหาร	43,908 บ.
จากการขายขนม	2,715 บ.	ค่าน้ำมันรถ	2,000 บ.
รวม	52,665 บ.	ค่ายา	757 บ.
		ค่าไฟฟ้า(เพิ่ม)	6,000 บ.
		อื่นๆ	1,500 บ.
		รวม	65,649 บ.

๕. วันศุกร์ต้นเดือน - ประชุมกลุ่มผู้สูงอายุ

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 2009 เป็นวันศุกร์ต้นเดือน ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เวลา 19.00 น. และขอเชิญผู้สูงอายุร่วมประชุมพบปะพร้อมกัน ณ วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง เวลา 16.00 น. (สีโฆงฮั่น)

๕ พระศุภกการณย์

พี่น้องคริสตชนสามารถรับพระศุภกการณย์ครบบริบูรณ์เพื่ออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระ

- ในวัดตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่ 1 พ.ย. จนถึงเที่ยงคืนวันที่ 2 พ.ย.
- ในกุศานตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. จนถึง วันที่ 8 พ.ย. โดยมีเงื่อนไขดังนี้ ต้องแก้บาปปรับศีลอย่างครุฑธา

ต้องสวดบทข้าแต่พระบิดา... และบทข้าพเจ้าเชื่อ... ตามความประสงค์ขององค์สมเด็จพระสันตะปาปา

นี่เป็นโอกาสที่ดีที่สัตบุรุษจะได้อุทิศพระศุภกการณย์ให้แก่บรรดาญาติพี่น้องของท่านที่ล่วงลับไปแล้ว

๕ เสกกุศาน

เสกกุศานของวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ปีนี้ตรงกับ วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 2009 มีพิธี มีสชาบูชาขอบพระคุณที่กุศาน เวลา 9.30 น.

ที่กุศานมีจุดบริการดอกไม้ พวงมาลัย และเทียนให้กับญาติพี่น้องที่มาขังกุศาน ขอให้พี่น้องได้ช่วยกันอุดหนุน เพื่อเป็นการช่วยเหลือกิจการของวัด

๕ วันชุมนุมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 1

คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี กำหนดจัดงานวันชุมนุมผู้สูงอายุ ระดับสังฆมณฑล ครั้งที่ 1 ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 2009 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 14.00 น. ชมนิทรรศการของแต่ละชมรม ชมการแสดงบนเวที ตรวจสอบสุขภาพ ร่วมในพิธีมีสชาบูชาขอบพระคุณ หลังมีสชาชมมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ลูกกตัญญู และผู้สูงอายุคาทอลิกตัวอย่าง ระดับสังฆมณฑล โดย พระคุณเจ้าทิบูลย์ วิสิฐนันทชัย เป็นประธาน เวลา 12.00 น. ร่วมรับประทานอาหาร จีบฉลาก มอบของขวัญแก่ผู้โชคดี ขอเชิญผู้สูงอายุไปร่วมกิจกรรม มีรถบัสออกจากหน้าวัด วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 2009 เวลา 06.30 น. ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่ ศูนย์ (เจ้าหน้าที่ของวัด) 032-211188 หรือที่คุณอรพินทร์ แดงช่วง 032-211244 ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 2009 (ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย)

๕ ประกาศตีลสมรส

นายโยเซฟ วาหิต ธีระจิตต์ บุตรของ นายยอห์นบอสโก วิม และ นางเทเรซา ทัศนีย์ ธีระจิตต์ (อดีตสมาชิกกลุ่ม 4B) จะเข้าพิธีสมรส กับ นางสาวธิดิมา ถนอมมณีช่วง ธิดาของ นายณฤพนธ์ ถนอมมณีช่วง และ นางกาญจนา นิ่มนวล (ชาวกรุงเทพมหานคร) ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 2009 เวลา 13.00 น. ณ วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง กรุงเทพฯ

ทางวัดขอแสดงความยินดีและร่วมใจกาวนาให้ พี่น้องท่านใดเห็นว่ามิชอบขัดขวางสำหรับคู่สมรสนี้ ต้องแจ้งให้คุณพ่อเจ้าวัดหรือพระสังฆราชทราบโดยด่วนก่อนที่จะเข้าสู่พิธีสมรสนี้



ปฏิทิน พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณประจำสัปดาห์

วัน - เวลา	พฤศจิกายน 2009 สำหรับ	ผู้ขอ
อาทิตย์ที่ 1 07.00 น. 09.00 น. 19.00 น.	สมโภชนักบุญทั้งหลาย อุทิสแด่ เปโตร ดุสิต แสงเทียน สุขสำราญ สัตบุรุษทุกคน อุทิสแด่ เปโตร บรรจง - แคทริน สมนึก งอกเสมอ	คุณสำราวม วัด คุณสมลักษณ์
จันทร์ที่ 2 19.00 น.	วันภาวนาอุทิสแด่ผู้ล่วงลับ อุทิสแด่ พลมารีที่ล่วงลับ อุทิสแด่ มาริอา พวง - อันนา กิมลั้ง ฮกซิว อุทิสแด่ เปโตร ัญชัย - มาร์การิตา ประทีน สวัสดิ์ มาริอา จันทร์เพ็ญ สวัสดิ์	คณะพลมารี คุณพรทิพย์ ร.อ. คม - คุณอดิสร
อังคารที่ 3 19.00 น.	น.มาร์ติน เด ปอเรส นักพรต โมทนาคุณแม่พระ, นักบุญอันตน, นักบุญยอห์นบอสโก โมทนาคุณแม่พระ, นักบุญอันตน, นักบุญยอห์นบอสโก	คุณศिला คุณเปี่ยมสุข และ ครอบครัว
พุธที่ 4 19.00 น.	ระลึกถึง น.ชาร์ลส์ โบโรเมโอ พระสังฆราช อุทิสแด่ ยอห์นบอสโก ยุทธนา คำมัน อุทิสแด่ ยออาคิม ฮวด - มาริอา ที ถังเงิน มีคาเอล เหลียง - มาริอา เจียมใจ ถังเงิน เปโตร อภิชาติ - โยเซฟ ขจร ถังเงิน	คุณจันทร์ภา - คุณวีรยา คุณเอกินันท์ - คุณรัชนิกร
พฤหัสบดีที่ 5 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา สุขสำราญ พระสงฆ์และนักบวช อุทิสแด่ มาร์การิตา ประทุม วีระกุล (ครบ 36 ปี)	คณะเซอร์รี่ ลูก - หลาน
ศุกร์ที่ 6 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา สุขสำราญ ผู้สูงอายุ สุขสำราญ คุณวรรณีย์ คิดรุ่งเรือง และ ครอบครัว อุทิสแด่ โยเซฟ เกษม-เทรชา ยูพา ติริโชติ, ปู่ย่าตายาย อุทิสแด่ ยอห์นบอสโก สุพันธ์ ทรัพย์ไพฑูรย์ (ครบ 2 ปี)	กลุ่มผู้สูงอายุ คุณวรรณีย์ คุณพิทยา ภรรยา - ลูกหลาน
เสาร์ที่ 7 09.30 น.	สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา วิญญานญาติพี่น้องในสุสาน	วัด (งคมิสซาเย็น)